

BÁO CÁO

Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Sáu tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, kết quả đạt được như sau:

I. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI

1. Việc tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai trong hệ thống Mặt trận các cấp

Ngay từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến xã phường đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong cấp ủy chi bộ, hệ thống Mặt trận và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các văn bản Trung ương, của tỉnh, thành uỷ để đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian đến.

Nhìn chung, hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Mặt trận các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh

2. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai trong hệ thống Mặt trận các cấp

Bám sát nhiệm vụ chính trị, Mặt trận các cấp từ thành phố đến xã phường đã ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn..., các nội dung, hình thức sát đúng với tình hình và phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam đã ban hành **127** văn bản để chỉ đạo điều hành hoạt động¹.

3. Công tác kiểm tra việc thực hiện

¹ Công văn: 75; Kế hoạch: 28; Hướng dẫn: 02; Thông báo: 04; Chương trình: 06; Đăng ký thi đua: 01; Nghị quyết: 01; Tờ trình: 11.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức thành lập các đoàn làm việc về công tác Mặt trận đối với 06/13 xã, phường². Qua đó đã kịp thời định hướng hoạt động, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra 13/13 xã phường về việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí do Mặt trận vận động³. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn khắc phục trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tổ chức kiểm tra, giao ban công tác Mặt trận với Khu dân cư trên địa bàn theo kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Công tác thông tin, tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn

Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến các xã phường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng, đổi mới, phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các địa phương, sử dụng hợp lý các trang mạng xã hội... trong việc đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Trong đó, đã xây dựng thành lập trang zalo OA Mặt trận thành phố để tuyên truyền thông tin các hoạt động⁴ nhằm tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo.

Kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày sinh hoạt truyền thống, chào mừng những sự kiện lịch sử, văn hóa của đất nước và địa phương, các ngày lễ trọng của các tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Nhiều hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu học tập, hội thi, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kết hợp với hội trại... vào các dịp mừng Đảng đón Xuân, kỷ niệm ngày giải phóng quê hương, Lễ hội Mùa hoa Sưa... đã thực sự là những ngày hội vừa giáo dục truyền thống đạo đức của dân tộc, vừa tạo nên tâm trạng tích cực, gắn kết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Việc nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội. Duy trì việc giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, tập hợp, tổng hợp, phản ánh

² Tân Thạnh, An Sơn, Phước Hoà, An Xuân, Hoà Thuận, Tam Ngọc.

³<https://mattrantamky.vn/vi/laws/detail/Ke-hoach-kiem-tra-viec-van-dong-tiep-nhan-phan-phoi-su-dung-cac-nguon-kinh-phi-do-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-cac-cap-tren-dia-ban-thanh-pho-chu-tri-van-dong-thuc-hien-nam-2022-va-quy-I-2023-105/>

⁴<https://rd.zapps.vn/detail/1975656795992128354?id=851f57f3c8b621e878a7&pageId=1975656795992128354>

ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp góp phần bảo đảm quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật được khả thi, phù hợp⁵.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các hội nghị đối thoại, diễn đàn và giao ban định kỳ từ đầu năm đã tổng hợp tình hình, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị giải quyết đúng luật định. Từ đầu năm đến nay Mặt trận thành phố đã 06 lần tổng hợp, báo cáo phản ánh kiến nghị của nhân dân.

- Việc phát huy vai trò các cơ quan báo chí của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và phối hợp thông tin, tuyên truyền với các cơ quan báo chí ngoài hệ thống. Kết quả triển khai tuyên truyền trên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ký kết liên tịch với Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Truyền thông thành phố về kế hoạch hoạt động năm 2023, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, mở chuyên mục “Đại đoàn kết” trên hệ thống truyền thanh - truyền hình và trang thông tin điện tử. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng riêng trang thông tin điện tử, xây dựng mới trang thông tin zalo OA Mặt trận thành phố, các trang fanpage facebook từ thành phố đến các xã phường hoạt động tốt để kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Đến nay đã đăng hơn 100 tin, bài viết qua các kênh thông tin này.

Tổ chức tập huấn công tác thôn tin truyền truyền cho cán bộ Ban Thường trực mặt trận 13 xã, phường. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã trao đổi các nội dung về Hướng dẫn nghiệp vụ viết tin, đăng bài; Triển khai các nội dung chuyên mục “Đại đoàn kết” trên hệ thống đài truyền thanh; Giới thiệu các kênh thông tin, tuyên truyền của hệ thống mặt trận của thành phố. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa hoạt động Mặt trận cơ sở ngày càng hiệu quả hơn⁶.

Đồng thời Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thường xuyên công tác tin bài viết trên trang thông tin điện tử Mặt trận tỉnh, bản tin Mặt trận tỉnh. Từ đầu năm đến nay đã công tác hơn 20 tin bài trên trang thông tin điện tử và 02 bài trên bản tin Mặt trận tỉnh.

- Kết quả công tác tuyên truyền về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

Thường xuyên hướng dẫn xã phường quan tâm phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vai trò to lớn của mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác

⁵<https://rd.zapps.vn/detail/1975656795992128354?id=851f57f3c8b621e878a7&pageId=1975656795992128354>

⁶<https://rd.zapps.vn/detail/1975656795992128354?id=85817ba1e6e40fba56f5&pageId=1975656795992128354>

cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ lòng tin của đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền địa phương, tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Thành lập đoàn thăm hỏi động viên Bộ đội biên phòng đồn biên phòng Tam Thanh nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân (03/3)⁷. Qua đó phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về lịch sử, truyền thống anh hùng; vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới; tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, máu thịt giữa Bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới, biển đảo; nội dung về hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Định kỳ hằng năm và các ngày lễ lớn của đất nước, lễ trọng của các dân tộc, tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức gặp mặt, đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, biểu dương người tốt, việc tốt.

Chức sắc, chức việc, cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo được vận động tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam, ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu HĐND các cấp. Phát huy vai trò lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo để vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, phối hợp với Phật giáo ra mắt các mô hình tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu⁸.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với chính quyền thành phố hướng dẫn và tạo điều kiện cho quý vị chức sắc các tôn giáo, đồng bào có đạo và cộng đồng bà con người Hoa thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe chức sắc các tôn giáo, đại diện cộng đồng bà con người Hoa; chủ động phối hợp giải quyết nhiều đề xuất, nguyện vọng chính đáng của bà con người Hoa và đồng bào tôn giáo.

Vận động kiều bào tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hoạt động cứu trợ và các hoạt động xã hội, từ thiện khác

2. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

⁷<https://mattrantamky.vn/vi/news/tin-hoat-dong/uy-ban-mttq-viet-nam-thanh-pho-tam-ky-tham-va-tang-qua-bo-doi-bien-phong-don-bien-phong-tam-thanh-nhan-ngay-truyen-thong-bo-doi-bien-phong-va-ngay-bien-phong-toan-dan-03-3-127.html>

⁸<https://rd.zapps.vn/detail/1975656795992128354?id=6f2803b89cfd75a32cec&pageId=1975656795992128354>

2.1. Tình hình triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

- Triển khai tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã phường tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó các xã phường đã lồng ghép tổ chức Hội nghị tổng kết⁹. Mặt trận thành phố tổ chức tổng kết trong Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm.

- Kết quả việc triển khai tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Xây dựng kế hoạch số 137/KH-MTTQ-BTT, ngày 21/4/2023 về kiểm tra việc vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn kinh phí do uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố chủ trì vận động thực hiện năm 2022 và quý I/2023. Qua đó đã tổ chức kiểm tra 13/13 xã phường, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề nghị chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

- Kết quả vận động giúp đỡ người nghèo, an sinh xã hội. Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” từ thành phố đến xã, phường huy động được hơn 800 triệu đồng; đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 13 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố với số tiền 180 triệu đồng, hỗ trợ 04 phương tiện sản xuất với số tiền gần 27 triệu đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ khác (khám chữa bệnh, giúp học sinh nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất...) 936 đối tượng nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 440 triệu đồng; kết quả đó góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và hiệu quả. Quan trọng hơn, cuộc vận động đã tiếp tục khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, củng cố tình đoàn kết, đồng viên và tạo tâm lý tin tưởng, ý chí vươn lên cho các hộ nghèo.

Phối hợp với chính quyền và xây dựng Chương trình số 13/CTr-MTTQ-TCCTXH ngày 27/4/2023 về việc hiệp thương phân công nhiệm vụ các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững gắn với phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn thành phố năm 2023.

⁹<https://mattrantamky.vn/vi/news/ke-hoach/xa-tam-ngoc-to-chuc-hoi-nghi-trao-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-dai-doan-ket-dan-toc-va-tong-ket-20-nam-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-giai-doan-2003-2023-180.html>

Ban hành Kế hoạch số 145/KH-MTTQ-BTT ngày 01/6/2023 về việc tổ chức Ngày hội chung tay “Vì người nghèo” năm 2023, tổ chức vào ngày 13/6/2023.¹⁰

- *Kết quả vận động, cứu trợ do thiên tai, rủi ro của 02 cấp (nếu có).*

Công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn ủng hộ Nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, Ban Cứu trợ thành phố đã tiếp nhận từ Quỹ cứu trợ tỉnh số tiền 855 triệu đồng và đã hỗ trợ kịp thời đến người dân bị ảnh hưởng do thiên tai; kịp thời hỗ trợ thân nhân gia đình có người bị chết do hỏa hoạn với số tiền 5 triệu đồng; Các hoạt động cứu trợ được thực hiện một cách công khai, minh bạch, kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng.

2.2. Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được triển khai đến các tầng lớp nhân dân từ người tiêu dùng đến các chủ cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT ngày 21/3/2023 về triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.

Phối hợp cùng Phòng Kinh tế thành phố vận động triển khai thực hiện việc xây dựng mỗi xã một sản phẩm theo chương trình OCOP. Tiếp tục hướng dẫn Mặt trận xã, phường và các tổ chức thành viên triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền trong Nhân dân về chất lượng của các sản phẩm được sản xuất trong nước; vận động sử dụng hàng Việt Nam trong tiêu dùng. Chú ý các tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất như: vật tư, thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu khác.... Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng của thành phố đến đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở¹¹. Hội Nông dân phối hợp với siêu thị Coopmart và phòng Kinh tế tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 22 buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động với 2.366 lượt người tham gia; tổ chức chợ phiên khởi nghiệp Tam Kỳ phiên thứ nhất năm 2023 với 20 chủ thể tham gia...

Với nhiều hình thức tuyên truyền đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu hàng hóa nội ở siêu thị, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các chợ trung tâm. Các chủ đại lý, hộ tiêu thương và người tiêu dùng đã có biểu hiện tích cực trong cung ứng hàng hóa và mua sắm. Hiện nay trên toàn thành phố có 24 sản phẩm được công nhận đạt OCOP.

¹⁰ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở phối hợp cùng với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và sửa chữa 18 nhà; 07 phương tiện sinh kế; trao tặng 100 suất quà và khám bệnh phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

¹¹ <https://mattrantamky.vn/vi/news/tin-hoat-dong/tam-ky-tap-huan-cong-tac-mat-tran-nam-2023-trien-khai-cac-noi-dung-cuoc-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-135.html>

2.3. Triển khai Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”

Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” các tổ chức thành viên của Mặt trận đã cụ thể hóa nội dung trong thực hiện nhiệm vụ. Hội Nông dân tổ chức phiên chợ quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Hội Phụ nữ tổ chức các phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ thời đại mới", CVD "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Phong trào "Phụ nữ Tam Kỳ - cử chỉ đẹp, sống văn minh" gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, LĐLĐ tổ chức các hoạt động tại Quảng trường 24/3.....các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2.4. Triển khai các chương trình:

Tiếp tục duy trì có hiệu quả các nội dung ký kết công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với các đoàn thể chính trị - xã hội. Đã ký kết chương trình phối hợp với Công an thành phố về triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, hướng dẫn Mặt trận các xã, phường phối hợp tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTTQ và xây dựng KDC, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” theo Thông tư 23/2012/TT-BCA.

Ngoài ra, hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em; bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế toàn dân; phòng chống tác hại thuốc lá; hiến máu tình nguyện, phòng chống ma túy... vận động nhân dân tham gia phát triển tổ hợp tác kinh tế

Phối hợp triển khai tốt công tác vệ sinh môi trường; vệ sinh, an toàn thực phẩm và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, tham gia cùng Ban chỉ đạo liên ngành thành phố kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại một số địa bàn. Tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách BHYT toàn dân.

3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh

3.1. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ thành phố đến các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu Thành ủy ban hành Kế hoạch số 262-KH/TU, ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Tăng cường sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, của thành phố liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở, lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng chống tham nhũng trong các buổi tuyên truyền pháp luật cho các đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Thường xuyên phối hợp giám sát các cơ quan, đơn vị, cán bộ Đảng viên trong việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, sử dụng các nguồn lực trong công vụ. Qua giám sát chưa thấy nổi lên những vụ việc tham nhũng, lãng phí cần kiến nghị xử lý.

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Luật Đất đai 2023¹²; các chương trình, nghị quyết, đề án, Quyết định do các cấp yêu cầu. Bên cạnh đó các xã, phường cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn, đối thoại góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền¹³

¹² <https://mattrantamky.vn/vi/news/tin-hoat-dong/tam-ky-lay-y-kien-gop-y-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-128.html>

¹³ **An Sơn:** Công tác GPMB, TĐC khu dân cư Tây Bắc đường Thanh Hóa và Khu dân cư Khói phố 4; Công tác giảm nghèo 2023; **An Phú:** Đối thoại với nhân dân về việc hiến đất mở rộng nâng cấp tuyến đường Ngã Ba Bà Tá đi An Hà; Đối thoại với Nhân dân trong vùng dự án Khu dân cư Đông Nam An Phú; Khu dân cư cầu Kỳ Phú 1&2 giai đoạn 3; **Tân Thạnh:** Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân về trật tự xây đô thị, trật tự xây dựng gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường; **Phước Hoà:** Hội nghị đối thoại giữa Trung tâm PTQĐ, Ban Dân vận Thành ủy với các hộ dân dự án đường Bạch Đằng, Đối thoại trực tiếp Đ/c Bí thư đảng uỷ, Đ/c chủ tịch UBND phường; **Hoà Thuận:** Hội nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, với nhân dân về dự án đường làng bùn; **Tam Thăng:** Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn xã về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; **Trương Xuân:** về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ; nông nghiệp đô thị, xây dựng đô thị văn minh bảo vệ môi trường, GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn hóa, giáo dục, ý tế, an

3.2. Tăng cường triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Thường xuyên triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của BTV Tỉnh ủy Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện thường xuyên; từ đầu năm đến nay Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tiếp 136 lượt công dân. Giải thích và hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc đã có kiến nghị. Hầu hết các trường hợp khi hướng dẫn chuyển đi đều được các cơ quan chuyên môn giải đáp đầy đủ và đúng luật. Đến nay số đơn chuyển đi được phúc đáp là 35 đơn.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN quy định chi tiết hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam¹⁴. Đồng thời huấn dẫn các xã, phường tổ chức lồng ghép sơ kết đúng theo quy định.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu đối với cử tri và Nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hoà Hương. Tổ chức giám sát, qua giám sát đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đúng quy định¹⁵.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành kế hoạch giám sát công tác xã hội hoá trong việc xây dựng các tuyến đường nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn phường Trường Xuân. Dự kiến tổ chức giám sát vào cuối tháng 6/2023.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động đề nghị HĐND, UBND cùng cấp cung cấp dự thảo các văn bản, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức cho Ủy viên Ủy

ninh và trật tự an toàn xã hội...; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những ý kiến, kiến nghị khác; **Tam Ngọc:** Kết quả xây dựng NTM, KDC NTM kiểu mẫu, Góp ý cho đội ngũ, cán bộ nhà giáo và y tế trên địa bàn xã; **An Xuân:** Xây dựng tuyến phố VMĐT gắn với TTĐT và ANTT; **Hoà Hương:** Đối thoại trực tiếp Đ/c Bí thư đảng uỷ, Đ/c chủ tịch UBND phường; **Tam Thanh:** Góp ý đội ngũ cán bộ, công chức và lực lượng công an

¹⁴<https://mattrantamky.vn/vi/laws/detail/Ke-hoach-so-ket-05-nam-thuc-hien-NQLT-403-ve-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-62/>

¹⁵<https://mattrantamky.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/tam-ky-to-chuc-giam-sat-viec-thuc-hien-trach-nhiem-cua-dai-bieu-doi-voi-cu-tri-va-nhan-dan-gan-voi-viec-thuc-hien-chi-thi-06-ct-tu-ngay-01-4-2021-cua-ban-thuong-vu-thanh-uy-tam-ky-184.html>

ban MTTQ Việt Nam thành phố và các Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia phản biện, góp ý nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi và hiệu quả của dự thảo văn bản. Xây dựng Kế hoạch số 141/KH-MTTQ-BTT ngày 24/5/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện về dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Tổ chức phản biện và hoàn thiện hồ sơ báo cáo đúng quy định¹⁶.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các xã phường tham gia nhiều Hội nghị phản biện đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương¹⁷.

3.3. Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 56 Hội nghị tiếp xúc cử tri giữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với 3898 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có 415 lượt cử tri phát biểu ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến còn lại được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền¹⁸.

MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động tiếp công dân được thực hiện thường xuyên

Đã tổ chức 40 Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, chấp hành chính sách, pháp luật với 4316 lượt người tham dự, nội dung chủ yếu về triển khai các văn bản luật, các chương trình, nghị quyết... các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường đã tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo số lượng hoạt động tốt. Ban Thanh tra Nhân dân các xã, phường đã tham gia giám sát 12 cuộc, nội dung chủ yếu là giám sát cán bộ công chức xã, phường và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, công tác thu chi các loại quỹ và thực hiện chính sách của chính quyền cùng cấp¹⁹.

¹⁶<https://matrantamky.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/tam-ky-gop-y-phan-bien-ve-du-thao-quy-hoach-tren-dia-ban-thanh-pho-216.html>

¹⁷ **An Sơn:** kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của UBND và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn trình HĐND phường; **An Phú:** Dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường; **Trương Xuân:** Dự án khu phố chợ Trường Xuân và dự án khu thu nhập thấp; **An Mỹ:** Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị- Nghị quyết chuyên đề về ANTT-Công tác QP; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của UBND và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn trình HĐND phường; **An Xuân:** HN phản biện góp ý Dự thảo thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường; **Tam Thăng:** Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới Vĩnh Bình;

¹⁸<https://matrantamky.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/doan-dai-bieu-quoc-hoi-dbqh-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-thanh-pho-tam-ky-183.html>

¹⁹ **An Sơn:** Giám sát thực hiện nội quy cơ quan đối với CBCC bộ phận một cửa thường xuyên; Giám sát việc giám định các đối tượng khuyết tật và bảo trợ xã hội trên địa bàn phường; **An Phú:** Giám sát việc vận động kinh phí xây dựng Nhà sinh hoạt văn hóa khối phố Phú Ân; Giám sát vận động xây dựng tường rào, công ngõ nhà sinh hoạt văn hóa Ngọc Nam;

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát 35 công trình, dự án về xây dựng CSHT được đầu tư xây dựng tại các địa phương. Qua giám sát đã kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết các tồn tại hạn chế²⁰.

Việc tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở được triển khai đồng bộ. từ đầu năm đến nay tổng số vụ hoà giải được thực hiện là 49 vụ, hoà giải thành công 36 vụ, hoà giải không thành công là 05 vụ, đang hoà giải là 08 vụ

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ đối với người nước ngoài, góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam, tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng với các quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ; hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, học sinh, sinh viên người nước ngoài đang công tác, học tập tại trên địa bàn thành phố.

Vận động Nhân dân hưởng ứng, tạo điều kiện đối với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế địa phương, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền thành phố trong công tác đối ngoại Nhân dân, thông qua việc cử thành viên tham gia làm việc, tiếp đón các tổ chức nước ngoài đến thăm và làm việc với thành phố. Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tích cực thông tin, tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo.

Cử thành viên tham gia tiếp đón các đoàn công tác nước ngoài đến thăm, quan hệ hợp tác hữu nghị, triển khai các chương trình, dự án với Thành phố. Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX²¹

Tân Thạnh: Giám sát công tác TTĐT trên địa bàn phường; **Trương Xuân:** Giám sát việc cấp phát chế độ cho các đối tượng trong dịp Tết; **Phước Hoà:** Giám sát việc cấp phát chế độ cho các đối tượng trong dịp Tết đối với UBND phường; **Tam Thanh:** Giám sát việc chi trả, tặng quà cho các đối tượng có công cách mạng và bảo trợ xã hội trong dịp tết Quý Mão 2023; **An Mỹ:** giám sát VSATTP đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống; **Tam Thăng:** Giám sát việc cấp phát quà, tiền cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Thăng; **Hoà Hương:** Giám sát cấp phát quà và tiền tết cho các đối tượng trong dịp tết Nguyên đán.

²⁰ **An Sơn:** Nâng cấp đường bê tông và hệ thống thoát nước tại kp 2; Nâng cấp Vĩa hè đường Đỗ Thế Cháp; đường Trần Quang Diệu; Sửa chữa nhà văn hóa khối phố 6,7,8; **An Phú:** Giám sát nâng cấp mở rộng 5 tuyến đường bê tông kiệt hẻm, nội thị phường An Phú năm 2023; Giám sát 3 công trình kênh mương tại An Hà Trung, Ngọc Nam và Phú Sơn; Giám sát Công trình sân bóng Rừng cây mang tên Bác; **Tân Thạnh:** Giám sát các công trình trên địa bàn; **Trương Xuân:** Giám sát nhà làm việc UBND phường giám sát vĩa hè đường Trần Cao Vân, giám sát kênh mương nội đồng Đồng Sim - Xuân Nam; **Tam Ngọc:** Công trình tuyến đường Ngọc Bích - Bình Hòa (Từ năm 2021 đến nay), Công trình sửa chữa trường Mẫu giáo Măng non, Công trình GTNT phục vụ tránh lũ phía đông, Công trình mô hình bảo vệ môi trường thu gom rác thải; **Tam Thanh:** Giám sát công trình khớp nối thoát nước từ khu dân cư ra sông Trường Giang (Hòa Thượng); **An Mỹ:** Trụ sở làm việc Quân sự; Nâng cấp vĩa hè; **Tam Thăng:** Công trình chỉnh trang, nâng cấp Khu cải táng đám ông Ngành thôn Tân Thái, Công trình Sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Tam Thăng; **Tam Phú:** Công trình Mương thoát nước tổ 3 thôn Quý Ngọc; Mương thoát nước tổ 4 thôn Phú Bình. Công trình Tuyến đường bê tông thôn Phú Bình; **Hoà Hương:** Nâng cấp đường GTNĐ từ nhà ông Túc đến đường Thanh Hoá.

²¹ <https://rd.zapps.vn/detail/1975656795992128354?id=a43112168d53640d3d42&pageId=1975656795992128354>

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Căn cứ Quy chế hoạt động, ngay từ đầu năm 2023 Mặt trận thành phố đã xây dựng văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Thường trực và thực hiện nghiêm túc những nội dung quy chế đã đề ra. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố duy trì họp thường kỳ hàng tháng; tổ chức giao ban Mặt trận xã, phường định kỳ hàng quý nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai công tác đến²².

Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 -2029 được quan tâm. Ban Thường trực phân công từng cán bộ phụ trách từng nội dung và tổ chức xây dựng các văn kiện phục vụ đại hội.

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có 07 thành viên gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 UVTT, 01 chuyên viên, 01 kế toán, 01 bảo vệ – lái xe.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các xã, phường đã củng cố, bổ sung: 01 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã (Hoà Thuận), củng cố Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Tổ trưởng Tổ đoàn kết hoạt động hiệu quả.

Vai trò Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên trong công tác Mặt trận luôn được quan tâm. Hiện nay Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ có 02 Ban Tư vấn đang hoạt động, đó là Ban tư vấn Kinh tế - xã hội – tôn giáo và Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật, mỗi Ban có 05 thành viên tham gia và hoạt động theo Quy chế được đề ra từ đầu nhiệm kỳ. từ đầu năm đến nay, các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham gia đầy đủ các kỳ họp, các đợt giám sát, phản biện, tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức và có nhiều ý kiến góp ý chất lượng

Tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn thành phố với các nội dung sau: Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’ theo các văn bản mới về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 – 2025; Quán triệt triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở; Chỉ thị số 18-CT/TU, Chỉ thị số 37-CT/TU về giám sát và phản biện xã hội; triển khai thực hiện chuyên đề 2023 về đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khẳng định vị thế, và khát vọng phát triển Quảng Nam²³.

Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác văn phòng, thông tin tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ công tác mặt trận 13 xã, phường²⁴.

²² <https://mattrantamky.vn/vi/laws/detail/Thong-bao-phan-cong-nhiem-vu-cua-co-quan-Uy-ban-MTTQ-Viet-Nam-thanh-pho-Tam-Ky-57/>

²³ <https://mattrantamky.vn/vi/news/tin-hoat-dong/tam-ky-tap-huan-cong-tac-mat-tran-nam-2023-trien-khai-cac-noi-dung-cuoc-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-135.html>

²⁴ <https://mattrantamky.vn/vi/news/chi-dao-dieu-hanh/mat-tran-thanh-pho-tam-ky-tap-huan-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-nam-2023-197.html>

Chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng, đổi mới, phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các địa phương, sử dụng hợp lý các trang mạng xã hội... trong việc đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đặc biệt đã xây dựng thành lập trang zalo OA Mặt trận thành phố để tuyên truyền thông tin các hoạt động. 100% các văn bản đi đến đều qua Q-office, kênh điều hành thành uỷ, gmail...trừ các văn bản mật. Từ đầu năm đến nay chuyên mục Đại đoàn kết phát sóng được 12 lần với 20 tin và 11 bài.

Đăng ký thi đua năm 2023 đúng thời gian quy định; Ban hành hướng dẫn nội dung đăng ký giao ước và chấm điểm thi đua năm 2023 trong hệ thống Mặt trận kèm theo bảng chấm điểm đánh giá của Mặt trận các xã, phường. Phát động thi đua ngay từ đầu năm từ thành phố đến KDC²⁵. Đăng ký thi đua năm 2023 với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đúng thời gian quy định. Đặc biệt tổ chức giao ban cụm thi đua đồng bằng và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023²⁶.

Duy trì thường xuyên chế độ trực báo công tác Mặt trận hàng tháng và sơ kết quý, 6 tháng nhằm hướng dẫn và quán triệt các văn bản lãnh chỉ đạo của Đảng và Mặt trận cấp trên, triển khai các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng; đồng thời nắm bắt tình hình tâm trạng nhân dân trên địa bàn...

Công tác báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, báo cáo đột xuất của Mặt trận các cấp được duy trì, đổi mới và có chất lượng. Thường xuyên tham gia viết tin, bài cho các báo, đài của tỉnh và thành phố.

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp, hội nghị, các buổi tập huấn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên để thực hiện các Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2023 như: tổ chức hiệp thương phân công thực hiện công tác giảm nghèo 2023²⁷; tổ chức hiệp thương phân công nhiệm vụ các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững gắn với phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn thành phố năm 2023²⁸.

Ký kết chương trình liên tịch với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm VHNTTT thành phố, phòng tư pháp thành phố, phòng tài nguyên môi trường, phòng lao động thương binh xã hội, Ban CHQS thành phố, Công an thành phố...về các hoạt động năm 2023.

²⁵<https://matrantamky.vn/vi/news/tin-hoat-dong/uy-ban-mttq-viet-nam-thanh-pho-tam-ky-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-cong-tac-mat-tran-phat-dong-phong-trao-thi-dua-va-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2023-126.html>

²⁶<https://matrantamky.vn/vi/news/thong-tin-kinh-te-xa-hoi/cum-thi-dua-dong-bang-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-quang-nam-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2023-177.html>

²⁷<https://matrantamky.vn/vi/news/tin-hoat-dong/uy-ban-mttq-viet-nam-thanh-pho-to-chuc-hoi-nghi-cong-tac-giam-ngheo-nam-2023-155.html>

²⁸<http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=63&Group=71&NID=8675&tam-ky-hiep-thuong-phan-cong-nhiem-vu-giua-mat-tran-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-thanh-pho-nam-2-23>

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, kết quả đạt được và nguyên nhân

1.1. Kết quả đạt được

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động có sự đổi mới. Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị thành phố, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

1.2. Nguyên nhân kết quả đạt được

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp; thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận xã hội, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp luôn nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xã hội chủ nghĩa và phát huy dân chủ của Nhân dân; vai trò, vị trí quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình hành động sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã phường thường xuyên được củng cố kịp thời, được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đã từng bước đáp ứng về năng lực, trình độ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở một số địa phương có mặt còn hạn chế; công tác nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp, phản ánh và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đôi lúc đôi nơi chưa kịp thời.

Công tác giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân đôi lúc chưa triệt để, còn kéo dài.

Một số địa phương hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng một số địa phương chất lượng và hiệu quả chưa cao; hoạt động

tổ hòa giải cơ sở tham gia và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đáp ứng yêu cầu ở địa phương.

2.2. Nguyên nhân:

Nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân phụ thuộc quá nhiều vào thời gian hoàn thiện của các công trình, dự án do đó nhiều vấn đề phức tạp phát sinh.

Cán bộ làm công tác Mặt trận cấp xã, phường có sự thay đổi cũng làm ảnh hưởng phần nào đến hoạt động trong thời gian quan.

Phần thứ hai

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Căn cứ Chương trình số 09/CTr-MTTQ-BTT ngày 03/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự kiến triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh và thành phố.

2. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chủ động nắm tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, đề duy trì khối đại đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN thành phố Tam Kỳ năm 2023.

3. Tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền năm 2023 theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 217-QĐ/TW & 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Nghị quyết số 403/2019/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBMTTQVN ngày 15/6/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN về việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Phối hợp đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và hoà giải ở cơ sở; thực hiện tốt việc tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân của các cơ quan nhà nước.

5. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung đảm bảo chất lượng và số lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận từ thành phố đến cơ sở. Tiến hành kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 ở cơ sở.

6. Hướng dẫn tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023);

Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2023 và “Tết vì người nghèo năm 2024”.

7. Xây dựng các văn kiện tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

8. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 2023 của Cụm thi đua đồng bằng 2023.

Trên đây là báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023

Nơi nhận:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam;
- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thành ủy Tam Kỳ;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- HĐND - UBND Thành phố;
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ba